



## ประกาศกรมบังคับคดี

### เรื่อง การติดต่อขอรับบริการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวนมากและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคมามากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรกรมบังคับคดี และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนี้

๑. การยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และคดีล้มละลายเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเข้าเว็บไซต์กรมบังคับคดีหัวข้อยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือคดีล้มละลายและดำเนินการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวจากตัวอย่างที่แสดงไว้ (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายประกาศนี้)

๒. การตรวจคำขอรับชำระหนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ หากเจ้าหนี้ไม่ประสงค์จะได้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้อื่น ขอให้งดเดินทางมากรมบังคับคดีในวันดังกล่าวและติดตามผลการตรวจคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางโทรศัพท์

๓. การประชุมเจ้าหนี้ กรณีที่เจ้าหนี้ประสงค์จะลงมติในกรณีที่ลูกหนี้ยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล้มละลาย ขอให้เจ้าหนี้ทำหนังสือลงมติล่วงหน้าส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวันประชุมเจ้าหนี้และประสานแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางโทรศัพท์ ส่วนคดีล้มละลายคดีใดที่ลูกหนี้ไม่ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้แม้เจ้าหนี้ไม่มาร่วมประชุม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามกฎหมายต่อไป เจ้าหนี้สามารถสอบถามผลการประชุมเจ้าหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางโทรศัพท์ได้

๔. การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ สอบสวนคำขอรับชำระหนี้และการสอบสวนอื่นๆ ในสำนวนคดี ให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้และผู้เกี่ยวข้องส่งบันทึกถ้อยคำพยานแทนการมาสอบสวนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำให้การพยาน (ล.๕) ได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีล้มละลายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๗ ๕๐๙๕ - ๙๗ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ เว็บไซต์กรมบังคับคดี [www.led.go.th](http://www.led.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

(นางอรัญญา ทองน้ำตะโก)  
อธิบดีกรมบังคับคดี



คู่มือลงทะเบียนผ่าน QR Code



ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ <http://reqonline.led.go.th>  
เลือกลงทะเบียนหรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน